

Số: 364 /KH-LĐLĐ

Gia Lâm, ngày 17 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ của BCH LĐLĐ Thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ ngày 29/7/2021 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn huyện Gia Lâm đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; có tư tưởng chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm; có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; có năng lực đối thoại, dẫn dắt truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động; có chất lượng và cơ cấu phù hợp vị trí công tác, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Gia Lâm trong tình hình mới.

- Rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ hệ thống các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ công đoàn đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch từ Huyện đến cơ sở.

- Thực hiện và phối hợp thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp huyện Gia Lâm đảm bảo tính kế thừa, liên tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Hàng năm phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt của Huyện được tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về cán bộ công đoàn và tầm quan trọng của cán bộ công đoàn trong tình hình mới.

- 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác; được đào tạo và cấp chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn theo vị trí việc làm.

- 100% cán bộ công đoàn không chuyên trách được tham gia các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn phù hợp đối tượng.

- Phân đầu tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp theo quy định của Đảng, Thành ủy và yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra.

- Phân đầu 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Đổi mới và nâng cao nhận thức về tổ chức và công tác cán bộ

Các cấp Công đoàn tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền để các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động, đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức và cán bộ công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; những khó khăn, thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của của Đảng, Nhà nước, Thành ủy Hà Nội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ, đặc biệt là những quan điểm, nội dung mới trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII); Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII), về “Công tác cán bộ Công đoàn trong tình hình mới”, tạo sự thống nhất cao, đồng bộ về tư tưởng, nhận thức và hành động, nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ công đoàn.

Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công đoàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tránh chồng chéo và tập trung nguồn lực cho cơ sở; đồng thời nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức đảm bảo số lượng cán bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn của phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn ở mỗi cấp, mỗi đơn vị.

2. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất các quy chế, quy định về công tác cán bộ

Nghiên cứu, đề xuất với Huyện ủy, Liên đoàn Lao động Thành phố sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về cán bộ công đoàn phù hợp với vị

trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; đảm bảo tính đặc thù, đủ về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm, như: quy định về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế cán bộ công đoàn; quy định về cơ chế thu hút, tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, xuất thân từ phong trào công nhân; quy định tiêu chuẩn chức danh đối với từng đối tượng cán bộ công đoàn.

Liên đoàn Lao động Huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định về công tác cán bộ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước, Huyện ủy và Liên đoàn Lao động thành phố.

Tham mưu cấp ủy Đảng trong việc thực hiện đầy đủ các khâu trong công tác cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với phương châm công tác cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng bộ các quy định về công tác cán bộ: Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách thực hiện đầy đủ các khâu của công tác cán bộ; đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách cần quan tâm lựa chọn, giới thiệu người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt là cán bộ xuất thân từ công nhân lao động làm cán bộ công đoàn.

3. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện các khâu trong công tác cán bộ

3.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ

Trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm cụ thể thành các tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cán bộ hằng tháng; thực hiện đánh giá cán bộ đa chiều, liên tục, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và quy trình; khách quan, chính xác, công khai, minh bạch; kết quả đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cơ quan, đơn vị. Trong xác định chức danh tiêu chuẩn cán bộ công đoàn cần đặc biệt quan tâm tiêu chuẩn về kỹ năng, tâm huyết và bản lĩnh và uy tín của cán bộ công đoàn.

3.2. Chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ

Các cấp Công đoàn chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng chuẩn bị nguồn cán bộ cho tổ chức Công đoàn, nhất là cán bộ xuất thân từ công nhân lao động trực tiếp sản xuất, có kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động; trước mắt chuẩn bị nguồn cán bộ cho Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2022-2027; trong đó:

- *Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách*: Căn cứ vào biên chế được giao, xây dựng khung năng lực vị trí việc làm cho từng chức danh, từng cấp, từng bộ phận công tác với các tiêu chuẩn phù hợp theo quy định về vị trí việc làm và phân cấp quản lý cán bộ...

- *Đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách:*

Lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ trưởng thành từ phong trào, cán bộ xuất thân từ công nhân. Coi trọng các phẩm chất hàng đầu của cán bộ công đoàn: chuyên nghiệp, bản lĩnh, tâm huyết, gắn bó với cơ sở, gần gũi với công nhân lao động, có khả năng tự học, am hiểu pháp luật, có kỹ năng vận động quần chúng.

Đề xuất cơ chế, chính sách, quy định về việc lựa chọn, giới thiệu và hỗ trợ đoàn viên ưu tú, cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu tham gia lớp bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ Công đoàn.

3.3. Chủ động và thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn các cấp phải thực hiện theo đúng hướng dẫn về quy hoạch cán bộ của Huyện ủy Gia Lâm và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đảm bảo phương châm “động” và “mở”, từ nguồn quy hoạch trong và ngoài hệ thống Công đoàn; đảm bảo về hệ số, cơ cấu 3 độ tuổi; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bố trí đúng chuyên môn đào tạo, đúng vị trí việc làm; có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và có chiều hướng triển vọng, phát triển tốt.

Quy hoạch cán bộ công đoàn phải được rà soát, bổ sung hằng năm và quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện công khai tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh, danh sách cán bộ đưa vào, đưa ra khỏi quy hoạch, bảo đảm quy hoạch cán bộ phải sát với thực tiễn và có tính khả thi, phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, từng cấp Công đoàn trong từng thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch. Đồng thời, thông báo cho cán bộ quy hoạch biết để có kế hoạch tự học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo, triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp, trước mắt là chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ 2023-2028 đồng bộ, thống nhất từ Huyện đến cơ sở; đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ. Công tác quy hoạch phải tuân thủ theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy lãnh đạo các đơn vị trong công tác quy hoạch cán bộ công đoàn; theo dõi, giám sát thực hiện việc quy hoạch. Phải thực sự công tâm, khách quan, khoa học, kiên trì của cấp thực hiện quy hoạch và cán bộ trực tiếp tham mưu quy hoạch.

3.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Xây dựng quy chế, quy định, kế hoạch và khung đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cho từng loại hình: Cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm; cán bộ là lãnh đạo, quản lý; Chủ tịch Công đoàn cơ sở... Căn cứ khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Huyện và tình hình thực tế, các cấp Công đoàn chủ động xây dựng chương trình để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn thuộc quyền quản lý cho phù hợp, thiết thực.

Đổi mới, cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập trung đi sâu vào kỹ năng hoạt động Công đoàn. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp đào

tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học viên, gắn đào tạo về lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý những tình huống phát sinh trong thực tiễn; kết hợp hài hòa giữa đào tạo, bồi dưỡng tập trung với các hình thức đào tạo từ xa, trực tuyến nhằm tạo điều kiện để cán bộ công đoàn nghiên cứu học tập.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, soạn thảo, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện giáo án bài giảng phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, gắn lý thuyết với thực hành; soạn thảo tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu làm cẩm nang hoạt động cho cán bộ.

Tăng cường nguồn lực, đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn (*dành 10-15% kinh phí hoạt động thường xuyên cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở mỗi cấp Công đoàn*). Tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”

Nghiên cứu xây dựng Quy chế về cử cán bộ công đoàn chuyên trách đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Công đoàn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3.5. Thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác luân chuyển cán bộ công đoàn; có kế hoạch sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn. Thực hiện nguyên tắc luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử là người trong quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; kiên quyết không xem xét đề bạt, bổ nhiệm đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

3.6. Quan tâm chăm lo thực hiện chính sách đối với cán bộ công đoàn

Các cấp Công đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định các chính sách chung của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với đội ngũ cán bộ công đoàn; đề xuất với Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội với Tổng LĐLĐ Việt Nam, có các chế độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ công đoàn trong điều kiện cụ thể nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn yên tâm công tác và thu hút cán bộ giỏi vào làm công tác Công đoàn.

Thực hiện chính sách khuyến khích tinh thần, tạo động lực cho cán bộ công đoàn như: Có cơ chế khen thưởng tương xứng với những công hiến, đóng góp; được thăng tiến, luân chuyển; được tôn trọng, đánh giá đúng kết quả làm việc; đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật với cán bộ vi phạm; có cơ chế bảo vệ để cán bộ tích cực công hiến xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

4. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả quản lý, bố trí sử dụng cán bộ công đoàn

Tiếp tục sắp xếp tổ chức Công đoàn Huyện đồng bộ, thống nhất theo quy định của Đảng và Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bộ máy Cơ quan Liên đoàn Lao động Huyện tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; xác định danh mục vị trí việc làm, yêu cầu công việc, tổng biên chế, chức danh, chức vụ, ngạch công chức, viên chức trong cơ quan Công đoàn các cấp, đơn vị sự nghiệp Công đoàn, để sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, quản lý cán bộ bằng phần mềm dữ liệu.

5. Tăng cường công tác quản lý kiểm tra giám sát trong công tác cán bộ

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; kiên quyết xem xét, giải quyết, xử lý nghiêm những cán bộ có sai phạm, nhiều hạn chế, yếu kém theo quy định của Đảng, Huyện ủy và Liên đoàn Lao động Thành phố. Trong quá trình kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng cán bộ cần đảm bảo khách quan, công tâm, làm rõ những ưu, nhược điểm, tồn tại, hạn chế; đúc rút kinh nghiệm, kịp thời kiến nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện các khâu trong công tác cán bộ công đoàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm

- Căn cứ Nghị quyết, chủ động xây dựng các đề án, kế hoạch chuyên đề để triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

- Định kỳ hằng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và báo cáo với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

2. Đối với Công đoàn cơ sở

Căn cứ Nghị quyết, Kế hoạch của LĐLĐ huyện Gia Lâm hằng năm xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực và hiệu quả./.

Nơi nhận:

- LĐLĐ TP (để b/c);
- Huyện ủy GL(để b/c);
- Các UV BCH, UBKT LĐLĐ H (để th/h);
- Các CĐCS trực thuộc (để th/h);
- Lưu VP.

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thế